

Thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023

**Denver Arts & Venues (Cơ Quan Quản Lý Nghệ Thuật & Sự Kiện Nghệ Thuật Denver) yêu cầu cấp phép thông qua cho ba Dự Án Nghệ Thuật Công Cộng mới tại Các Địa Điểm Thư Viện Công Cộng Denver**

Denver Arts & Venues hiện đang chấp nhận các hồ sơ xét tuyển cho ba dự án Nghệ Thuật Công Cộng Denver mới tại các chi nhánh Thư Viện Athmar Park, Chi Nhánh Thư Viện Ross-Barnum và Chi Nhánh Thư Viện Pauline Robinson.

"Thư viện không chỉ là nơi để tìm, đọc sách mà còn là trung tâm cộng đồng, nơi cung cấp cho mọi người các câu lạc bộ sách, các buổi kể chuyện, truy cập máy tính và công nghệ, đào tạo về sức khỏe, phát triển cá nhân và tài chính, không gian họp mặt, dịch vụ dành cho nhà giáo dục, nơi thúc đẩy sự sáng tạo và nhiều hoạt động khác" - Ginger White, Giám Đốc Điều Hành Denver Arts & Venues cho biết. "Chúng tôi rất hào hứng khi tài trợ để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mới tại các chi nhánh này, không chỉ để làm cho không gian thư viện trở nên đẹp mắt, mà còn nâng cao tính giao lưu và tương tác sôi nổi trong cộng đồng thư viện ngày nay."

**Thư Viện Chi Nhánh Athmar Park: Ngân sách - \$20,000, Mở cửa cho các nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ tại Colorado**

Chi Nhánh Athmar Park của Thư Viện Công Cộng Denver cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho cư dân ở phía Tây Nam Denver và vẫn là một trung tâm cộng đồng nơi cư dân khu vực đến thụ hưởng các dịch vụ, cũng như các chương trình mang lại niềm vui, làm phong phú cuộc sống và củng cố cộng đồng đang ngày một phát triển này. Hội đồng tuyển chọn Nghệ Thuật Công Cộng Denver mong muốn tác phẩm nghệ thuật phản ánh sự đa dạng của khu dân cư và tính chất cộng đồng của thư viện. Hội đồng quan tâm đến tác phẩm nghệ thuật thu hút sự thích thú của giới trẻ, đồng thời cũng cân nhắc đến khán giả đa thế hệ, đặc biệt là các tác phẩm được thiết kế ở mức độ nhân văn, có khả năng phục vụ nhiều chức năng và kích thích các giác quan. Khu dân cư có văn hóa đi lại bằng xe đạp (lowrider) và xe địa hình lâu đời, nên hội đồng rất quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật phản ánh lịch sử và truyền thống quan trọng này. Các nghệ sĩ quan tâm có thể gửi hồ sơ xét tuyển tại [https://artist.callforentry.org/festivals\\_unique\\_info.php?ID=11728](https://artist.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=11728) cho đến ngày 5 tháng 7.

**Thư Viện Chi Nhánh Pauline Robinson: Ngân sách - \$17,000, mở cho các nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ tại Colorado**

Thư viện này được đặt tên theo Pauline Robinson, thủ thư da đen đầu tiên của Denver, người đã mở ra con đường cho quyền bình đẳng, xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc và mang lại cơ hội cho trẻ em, Thư Viện Chi Nhánh Pauline Robinson phục vụ như một trung tâm cộng đồng ở phía đông bắc khu Park Hill. Hội đồng tuyển chọn Nghệ Thuật Công Cộng Denver rất quan tâm đến tác phẩm nghệ thuật ghi nhận những đóng góp của Pauline Robinson cho Park Hill và cộng đồng Denver rộng lớn, đặc biệt là tác phẩm nghệ thuật nhấn mạnh văn hóa người da đen và tầm quan trọng của nó đối với khu dân cư và cộng đồng. Hội đồng mong muốn được xem các tác phẩm nghệ thuật phong phú và mang tính giáo dục, đồng thời khơi dậy sự tò mò. Các nghệ sĩ quan tâm có thể gửi hồ sơ xét tuyển tại [https://artist.callforentry.org/festivals\\_unique\\_info.php?ID=11729](https://artist.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=11729) cho đến ngày 5 tháng 7.

**Thư Viện Chi Nhánh Ross-Barnum: Ngân sách - \$20,000, mở cho các nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ Colorado**

Thư Viện Chi Nhánh Ross-Barnum, tọa lạc ở phía tây Denver, phục vụ một khu dân cư đa dạng với đông đúc cư dân nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Với vai trò là một trung tâm cộng đồng quan trọng, hội đồng tuyển chọn Nghệ Thuật Công Cộng Denver rất quan tâm đến những tác phẩm nghệ thuật mang tính chào đón, hòa nhập và hướng ngoại dành cho cộng đồng lớn hơn. Hội đồng mong muốn xem tác phẩm nghệ thuật đại diện về mặt văn hóa cho khu dân cư đa dạng, và hy vọng cộng đồng sẽ tham gia vào sự sáng tạo này. Các nghệ sĩ quan tâm có thể gửi hồ sơ xét tuyển tại [https://artist.callforentry.org/festivals\\_unique\\_info.php?ID=11730](https://artist.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=11730) cho đến ngày 5 tháng 7.

Nghệ Thuật Công Cộng Denver cũng tổ chức một **buổi họp trực tuyến trước khi nộp đơn vào Thứ Năm, ngày 22 tháng Sáu, từ 5:30 đến 6:30 giờ tối**, cho các đương đơn quan tâm. Cuộc họp sẽ đề cập đến thông tin cơ bản và mục tiêu của dự án, cũng như quy trình nộp đơn cho Hồ Sơ Xét Tuyển này (Request for Qualifications). Người tham dự cũng sẽ nhận được thông tin về [CallForEntry.org](https://www.callforentry.org) qua đó các nghệ sĩ có thể sử dụng để nộp đơn. Sự kiện này sẽ được tổ chức trên nền tảng Zoom. Những đương đơn quan tâm được yêu cầu đăng ký trên [Eventbrite](https://www.eventbrite.com) để nhận thông tin về cách tham gia sự kiện trước khi diễn ra.

Thông tin thêm về việc này và các yêu cầu của Nghệ Thuật Công Cộng Denver được đăng tải tại [www.DenverPublicArt.org/For-Artists/#opportunities](https://www.denverpublicart.org/For-Artists/#opportunities).

###

**Giới thiệu về Denver Arts & Venues**

Sứ mệnh của Denver Arts & Venues là làm phong phú và thúc đẩy chất lượng cuộc sống và sự thịnh vượng kinh tế của Denver thông qua việc mang lại những cơ hội về nghệ thuật, văn hóa và giải trí cho tất cả mọi người. Arts & Venues là cơ quan thuộc Thành Phố và Quận Denver chịu trách nhiệm vận hành một số cơ sở nổi tiếng nhất trong khu vực, bao gồm Red Rocks Park và Amphitheatre, Trung Tâm Nghệ Thuật Biểu Diễn Denver, Trung Tâm Hội Nghị Colorado, Nhà Hát Denver Coliseum và Tòa Nhà McNichols Civic Center. Arts & Venues cũng giám sát Chương Trình Nghệ Thuật Công Cộng Denver, Quỹ Nghệ Thuật Đô Thị, P. S. You Are Here, Quỹ Phát Triển Âm Nhạc Denver, triển khai Kế Hoạch Văn Hóa của Denver và các sự kiện văn hóa và giải trí khác như Liên Hoan Nhạc Jazz Five Points. Denver Arts & Venues cam kết bảo đảm tính công bằng, đa dạng và hòa nhập trong tất cả các chương trình, sáng kiến và quy trình ra quyết định của chúng tôi. [www.ArtsandVenues.com](https://www.ArtsandVenues.com)

**Giới thiệu về Nghệ Thuật Công Cộng Denver**

Chương Trình Nghệ Thuật Công Cộng Denver được thành lập năm 1988 theo Sắc Lệnh của Thị Trưởng Federico Peña. Lệnh, được Hội Đồng Thành Phố Denver ban hành thành Sắc Lệnh năm 1991, chỉ thị rằng 1% của bất kỳ dự án cải tiến vốn nào trên \$1 triệu do Thành Phố thực hiện sẽ được dành riêng cho nghệ thuật. Trong 30 năm qua, những tác phẩm nghệ thuật này, cùng với các tác phẩm nghệ thuật lịch sử và được tặng, đã tạo nên Bộ Sưu Tập Nghệ Thuật Công Cộng của Thành Phố. Bộ Sưu Tập Nghệ Thuật Công Cộng đã mở rộng cơ hội cho cư dân Denver được trải nghiệm nghệ thuật ở những nơi công cộng. [www.DenverPublicArt.org](https://www.DenverPublicArt.org)